

NĂM THỨ 62

THỨ SÁU

29

THÁNG 9-2023

(15-8 năm Quý Mão)

SỐ: 8960



Thái Bình

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH THÁI BÌNH
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN THÁI BÌNH

TÒA SOẠN:

13 - LÝ THƯỜNG KIỆT - THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

● ĐIỆN THOẠI: 0227.3731.308 - 0227.3735.544

0227.3733.958

● BÁO THÁI BÌNH ĐIỆN TỬ: www.baothaibinh.com.vn

● EMAIL: tsbaothaibinh@gmail.com



THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG



THƯ CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VŨ VĂN THƯỜNG GỬI CÁC CHÁU THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG NHÂN DỊP TẾT TRUNG THU 2023

Các cháu thiếu niên, nhi đồng yêu quý!

Trong không khí Trung thu rộn ràng khắp mọi miền đất nước, tôi thân ái gửi đến các cháu thiếu niên, nhi đồng Việt Nam trong và ngoài nước, các cháu người nước ngoài ở Việt Nam những tình cảm thương yêu, trìu mến nhất!

Trung thu là Tết của thiếu nhi. Mỗi dịp Trung thu, các cháu lại được cùng nhau vui chơi, cùng cha mẹ, ông bà quây quần bên mâm cỗ trông trăng, cùng cảm nhận sáu sắc giá trị tinh thần, nuôi dưỡng những cảm xúc hồn nhiên, trong sáng của tuổi thơ.

Trung thu cũng là Tết của yêu thương và chia sẻ, là dịp để người lớn tự nhắc nhở mình phải quan tâm hơn tới trẻ em bằng tình yêu, trách nhiệm và những hành động thiết thực. Đặc biệt là quan tâm các cháu có hoàn cảnh khó khăn, các cháu mồ côi, các cháu ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo... để mọi trẻ em được đón Tết Trung thu đầy đủ và trọn vẹn, được học tập, sáng tạo và vui chơi trong yêu thương của gia đình, cộng đồng.

Tôi rất xúc động và tự hào khi thời gian qua các cháu có nhiều tiến bộ, làm nhiều việc tốt, hiếu thảo với cha mẹ, ông bà, biết giúp đỡ và sẻ chia với những người kém may mắn hơn mình. Các cháu chăm chỉ, tự giác học hành và ngày càng giỏi giang hơn. Nhiều cháu đạt thành tích cao, trở thành niềm tự hào của gia đình, quê hương, đất nước.

Tôi mong các cháu luôn nuôi dưỡng những ước mơ đẹp, yêu gia đình, lễ phép, biết đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, thi đua làm những việc tốt, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, là cháu ngoan Bác Hồ!

Chúc các cháu đón Tết Trung thu thật vui tươi, an toàn và hạnh phúc!

Thân ái!

Vũ Văn Thường

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH

Thăm, tặng quà các cháu thiếu niên, nhi đồng nhân dịp tết Trung thu

(Xem tin trang 4)



Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà trung thu cho các cháu thiếu niên, nhi đồng xã Minh Quang (Kiến Xương).



Đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà các cháu có hoàn cảnh khó khăn xã Phú Lương (Đông Hưng).

Tiếp tục tham mưu sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị

Chiều ngày 28/9, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc giao ban công tác tổ chức xây dựng Đảng quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV/2023. Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Quý III/2023, toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng tích cực triển khai thực hiện và cơ bản hoàn thành các công việc được giao theo chương trình, kế hoạch công tác. Trong đó, hoàn thành một số đề án, nhiệm vụ quan trọng về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên theo chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ

(Xem tiếp trang 4)
QUAN PHƯƠNG

Thống nhất thông qua danh sách 133 tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng các cấp

Sáng ngày 28/9, đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh chủ trì phiên họp lần thứ ba của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh thảo luận, thông qua danh sách xét, đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc ngành giáo dục và đào tạo năm học 2022 - 2023 và triển khai một số nội dung trọng tâm trong thời gian tới. Dự họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thành viên Hội đồng.

Tại phiên họp, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh báo cáo quy trình và kết quả thẩm định hồ sơ của các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng ngành giáo dục và đào tạo năm học 2022 - 2023. Theo đó, có 133/139 tập thể, cá nhân đủ điều kiện đề nghị khen thưởng các cấp. Các thành viên Hội đồng cũng thảo luận về dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng

(Xem tiếp trang 4)
THU HIỀN

Khẩn trương khắc phục hậu quả do mưa lớn gây ra

Chiều ngày 28/9, đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) tỉnh đi kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả do mưa lớn gây ra tại 2 huyện Thái Thụy, Đông Hưng.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, từ ngày 25/9 đến 15 giờ ngày 28/9 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; lượng mưa trung bình phổ biến khoảng 294mm, nơi cao như thị trấn Đông Hưng 449,5mm; xã Đông Cáp (Đông Hưng) 369,2mm; xã Tân Lập (Vũ Thư) 360,3mm; xã Thái Phúc (Thái Thụy) 383,4mm. Dự báo tình hình mưa lớn còn diễn biến phức tạp, từ ngày 29/9 do kỳ triều kém nên việc tiêu tự chảy sẽ rất khó khăn. Ngành nông nghiệp đã chỉ đạo 2 công ty khai thác công trình thủy lợi Bắc, Nam Thái Bình và các địa phương mở các cống tiêu

(Xem tiếp trang 4)
NGUYỄN THỜI - TRẦN TUẤN

BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Xây dựng "thế trận lòng dân" góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Xây dựng "thế trận lòng dân" là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân, được vận dụng một cách linh hoạt trong thực tiễn cuộc sống. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: "Ta làm hợp lòng dân thì dân tin và chế độ ta còn, Đảng ta còn. Ngược lại, nếu làm cái gì trái lòng dân, để mất niềm tin là mất tất cả".

1. "Thế trận lòng dân" là lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí chiến đấu, phấn đấu của toàn dân tộc được quy tụ, tập hợp, khơi dậy, phát huy, tạo cơ sở vững chắc xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân.

Để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phân bác các quan điểm sai trái, thù địch hiệu quả thì phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó có giải pháp quan trọng là xây dựng "thế trận lòng dân". Đây là giải pháp cơ bản, lâu dài, quan trọng, quyết định các giải pháp khác.

Khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng có tính cốt tử của "lòng dân" và "thế trận lòng dân", Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: "Ta làm hợp lòng dân thì dân tin và chế độ ta còn, Đảng ta còn. Ngược lại, nếu cái gì làm trái lòng dân, để mất niềm tin là mất tất cả".

Để xây dựng "thế trận lòng dân" vững mạnh theo đúng chủ trương, nghị quyết của Đảng, nhất là trên tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII, góp phần đấu tranh, phân bác có chất lượng, hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, thời gian qua, hầu hết cấp ủy, chính quyền các cấp đã tập trung xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng; đa số cán bộ, đảng viên nghiêm túc thực hiện quy định về trách nhiệm nêu gương tự giác, thường xuyên gắn với đầy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chú trọng xây dựng, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị các cấp theo hướng gần dân, chăm lo cho dân, tạo sức mạnh và uy tín để củng cố niềm tin trong nhân dân.

Nhìn chung, cấp ủy, chính quyền các cấp đã tiến hành đồng bộ các chủ trương, chính sách, giải pháp xây dựng, củng cố "thế trận lòng dân", coi đây là nhiệm vụ chiến lược, thường xuyên, lâu dài. Tập trung phát triển kinh tế nhanh, bền vững gắn với bảo đảm tiến bộ, công bằng và an sinh xã hội; đẩy mạnh thực hiện các chính sách xóa đói giảm nghèo, ưu đãi đối với địa bàn vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số, người có công với cách mạng; tạo việc làm cho người lao động, tăng lương, miễn giảm thuế; tăng cường phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm mọi quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân; chú trọng thực thi quyền con người, quyền công dân;

(Xem tiếp trang 3)

Sử dụng điện tiết kiệm, an toàn, hiệu quả trong doanh nghiệp

(Xem trang 2)



Công ty Tân Đề tích cực đổi mới công nghệ, máy móc hiện đại và có tính năng tiết kiệm điện.